



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๘๓,๐๘๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กับความฝันของคนรุ่นใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยแพทย์พระราชทานฯ



เปิดใจบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ที่ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดนครพนม ให้บริการตรวจรักษาเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตู่, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุกชีวิทยา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเซงเคิล

น.พ.ปณต สายน้ำทิพย์ หัวหน้าแพทย์ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิบาล ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่า การได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในชีวิต และเป็นหนึ่งในความฝันว่าครั้งหนึ่งจะได้มาออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ โรงพยาบาลของเราได้ไปตั้งหน่วยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง สำหรับการเดินทางนับว่าลำบากน้อยกว่าที่คิดไว้มาก ถึงแม้จะเป็นถนนลูกรังแต่ใช้รถตู้เดินทางได้ ไม่ถึงกับต้องใช้รถอ้อมหรือกระบะไฟร์วอลล์อย่างที่เคยคิดไว้ ตัวโรงเรียนเองก็นับว่าเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งมีอาคารเรียนที่ใหญ่และอุปกรณ์ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ แต่ตัวนักเรียนยังต้องการการดูแลด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะด้านทันตกรรม เพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือฟันผุ ที่รองลงมาคือเป็นเหา การที่โรงพยาบาลของเราได้ไปออกหน่วยจึงเป็นการช่วยเด็กๆ ได้มาก ในการช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ป่วยไม่ได้มีโอกาสไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหลักเลย จากที่ได้ไปเห็นชีวิตของชาวชนบทอันห่างไกลในครั้งนี้นี้ คิดว่าสิ่งที่จะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งได้

คือการให้ความรู้ทางสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลสุขภาพอนามัยตัวเองให้ห่างไกลโรค การที่เราได้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ก็มีโอกาสได้ให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยตนเอง

สำหรับตัวผมเองซึ่งเป็นแพทย์ก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาตรวจโรคได้อย่างเต็มที่ โดยได้พบกับโรคที่บางทีพบในตำราเรียนแต่ยังไม่เคยได้มาพบจริงๆ ถือเป็นการเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตได้ดี และเป็นความร่วมมือระหว่างผู้ร่วมงานระดับผู้บริหารที่เราไม่เคยร่วมงานมาก่อน ซึ่งเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ดีมากทีเดียว สำหรับ

